
Hverfisráð Hríseyjar 
 

3. fundur 
 
Ár 2007, mánudaginn 8. janúar kl. 16:00 var þriðji fundur Hverfisráðs Hríseyjar 
haldinn í Hlein 
Mætt voru:  Unnsteinn Kárason, Linda María Ásgeirsdóttir, Kristinn Fr. Árnason, 
Drífa Þórarinsdóttir og Theódóra Kristjánsdóttir. 
Formaður setti fundinn og bar upp síðustu fundargerð. 
 

Dagskrá: 
 

l. Fjölnotahús og ferjufargjöld 
“Hverfisráð lýsir yfir ánægju sinni með að framkvæmdir skulu vera hafnar við 
sundlaug og fjölnota íþróttahús í Hrísey, einnig yfir niðurfellingu ferjugjalda 
fyrir íbúa í hverfi  630 Akureyri” 

   
 
2. Könnun meðal unglinga 

Drífa og Linda gerðu grein fyrir könnun sem þær gerðu meðal  unglingar í 8. 
9. og 10. bekk um hvað þau vildu helst gera í tómstundum. 
Formanni og varaformanni falið að skrifa Samfélags- og mannréttindaráði bréf 
og óska eftir stefnu í íþrótta- og tómstundamálum í Hrísey.   
 

3. Umferð á götum Hríseyjar              
Aukin umferð ökutækja í Hrísey er staðreynd og lýsir ráðið áhyggjum sínum  
yfir þróun mála. 
Ákveðið að hafa samband við lögregluna  og óska eftir fundi með þeim. 

 
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 17.25 
 
Kristinn Fr. Árnason 
Drífa Þórarinsdóttir 
Linda María Ásgeirsdóttir 
Theódóra Kristjánsdóttir 
Unnsteinn Kárason 
 
 
 
 
 

       Fundargerð skráð í tölvu af 
        Guðrúnu Kristjánsdóttur 

 
 
 
 
 
 

bls.  1    Fundargerð Hverfisráðs Hríseyjar     dags:  08/01/2007 


